



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ถนนักตฤทธิ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๐๖๓๒ (๑)/พิเศษ

วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่กลุ่มเป้าหมายบุคลากรเครือข่ายสุขภาพอำเภอและภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม และส่งเสริมการดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ภายใต้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนปฏิบัติการ และอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน และการประเมินผลโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรมบุคลากรเครือข่ายสุขภาพอำเภอและภาคีเครือข่าย โดยดำเนินกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม จำนวน ๓๐ คน ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ กิจกรรมที่ ๒ การอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการ จำนวน ๕๐ คน ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตาม ถอดบทเรียน และประเมินผลการดำเนินการ พบว่าผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก ผลการดำเนินงานเกิดแนวทางพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมจริยธรรมที่เข้มแข็ง ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยน้อมนำหลัก “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง ดึงมเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ฯ เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ www.chaiyaidhs.com ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายไตรรงค์ คงดี)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทราบ/อนุญาต

(นายธรรมบุญ ชามทอง)

สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่